

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số /SNN&PTNT-CCTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng 3 năm 2023

V/v thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng cục Thủy sản về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 101/KL-TCTS-PCTTr ngày 16/01/2023 của Tổng cục Thủy sản về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về triển khai thực hiện Kết luận thanh tra

Sau khi nhận được Kết luận thanh tra số 101/KL-TCTS-PCTTr ngày 16/01/2023 của Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 379/SNN&PTNT-TTR ngày 03/02/2023 về việc thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng cục Thủy sản. Trong đó yêu cầu Thanh tra sở, Chi cục Thủy sản thực hiện nghiêm các kiến nghị trong Kết luận thanh tra; đã tổ chức niêm yết, công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định.

2. Việc thực hiện các kiến nghị theo Kết luận thanh tra

Thanh tra Sở, Chi cục thủy sản đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, hạn chế mà kết luận thanh tra đã chỉ ra; đồng thời khắc phục, sửa chữa kịp thời, cụ thể:

2.1. Thanh tra sở

Ngày 06/02/2023, Thanh tra sở đã tổ chức họp, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan. Cá nhân đồng chí Chánh Thanh tra, 01 Phó chánh thanh tra và 01 thanh tra viên được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và đưa ra kế hoạch để khắc phục.

Kế hoạch khắc phục: Khi tham mưu Giám đốc Sở phê duyệt Kế hoạch thanh tra hàng năm cho các Chi cục đã tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật; đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị.

2.2. Chi cục Thủy sản

Chi cục đã tổ chức họp các bộ phận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến những tồn tại hạn chế, kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm phát hiện qua công tác thanh tra, kết quả thực hiện:

2.2.1. Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

Tập thể Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, thiếu sót đối với hồ sơ đăng ký tàu cá. Cụ thể, đối với công tác thẩm định hồ sơ cấp đăng ký tàu cá; công tác tham mưu cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên biển, chấp hành theo đúng quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, Thông tư số 23/2018/TT-BNN&PTNT, Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT.

2.2.2. Trung tâm Đăng kiểm tàu cá

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá đã bổ sung, khắc phục các nội dung thiếu sót tại Biên bản kiểm tra kỹ thuật hàng năm; Biên bản chạy thử máy chính đường dài. Nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định trong đăng kiểm tàu cá, tăng cường công tác rà soát hồ sơ, kiểm soát chặt chẽ các nội dung trước khi trình ký.

2.2.3. Phòng Nuôi trồng thủy sản

Đã tổ chức kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống trên địa bàn tỉnh về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (Quyết định số 22/QĐ-CCTS ngày 15/3/2023); thực hiện kiểm tra tại các công ty được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản đã nêu trong Kết luận thanh tra; Triển khai làm việc với chính quyền địa phương nhằm tăng cường cấp Giấy xác nhận đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; nuôi trồng thủy sản lồng bè cho các cơ sở nuôi trong năm 2023 (Công văn số 217/CCTS-NTTS ngày 15/3/2023).

2.2.4. Phòng Thanh tra, pháp chế

Ngày 04/02/2023 Phòng Thanh tra, pháp chế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại, cụ thể:

Khi tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra hàng năm yêu cầu bảo đảm các quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Điều 15 Thông tư số 06/2021/TT-TTTP và thực hiện đúng nội dung thanh tra đã được phê duyệt; rà soát lập danh mục hồ sơ, tài liệu các cuộc thanh tra để lưu trữ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 06/2021/TT-TTTP; trong việc lập hồ sơ xử

phạt vi phạm hành chính đảm bảo chặt chẽ đúng quy định; khẩn trương tham mưu công tác hiệp thương xác định và công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ với các tỉnh liền kề theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

(Có biên bản họp và các tài liệu gửi kèm theo)

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính báo cáo Tổng cục Thủy sản./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, CCTS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Cường